



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๓๒๘๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางแค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การขออนุญาต การจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียวและตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ทำให้การปฏิบัติราชการ มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ ด้วยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น การขอข้อมูลข่าวสาร ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร เป็นต้น

ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีประชาชนมาใช้บริการตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ด้านต่างๆ รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานสถิติของผู้ที่มาใช้บริการงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงานในอนาคต วิเคราะห์ ข้อมูล นำมาประมวลผลในการตัดสินใจ ที่แม่นยำหรือใช้กำหนดทิศทางในเรื่องต่างๆ เกิดการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวศิริพร แต่งอ่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวรัชชนีย์ ทองพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายพิศศักดิ์ เกิดมาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงาน	จำนวน/ราย	หมายเหตุ
<p>สำนักปลัด</p> <p>งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ ๑ - งานขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ๓ <p>งานพัฒนาชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ๖๐ - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ๘ - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ๕ <p>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ๔๐ - งานป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ - 		
<p>กองคลัง</p> <p>งานจัดเก็บภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยื่นภาษีและจัดเก็บภาษี ๕๗ <p>งานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้าง ๑๐๒ 		
<p>กองช่าง</p> <p>งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑๕</p> <p>งานขออนุญาตรับรองสิ่งปลูกสร้าง ๘</p> <p>งานติดตั้งและซ่อมแซมน้ำประปา ๑๒</p>		
<p>กองการศึกษาฯ</p> <p>งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ - 		